



ที่ ชม ๐๐๑๕/ว ๑๐๙๙๓

ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

เรียน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการสังกัดส่วนกลาง

หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา นายกเทศมนตรีเมืองแม่ใจ

และนายกเทศมนตรีเมืองดั้นเปา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน
จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๖

ด้วยจังหวัดเชียงใหม่มีภารกิจในการดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ตัวชี้วัดที่ ๙ ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของจังหวัด นำหนักร้อยละ ๓ โดยประเมินผลการปฏิบัติราชการจากการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงของส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประกอบกับการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ได้มีมติกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ดำเนินการลดใช้พลังงานตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยให้ถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการลดใช้พลังงาน สามารถจัดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมันเชื้อเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า เนื่องจากมีการซ่อมบำรุงแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศเมียนมาร์ ในระหว่างวันที่ ๕-๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ ทำให้ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตไฟฟ้าสำรองของประเทศไทยลดลง

เพื่อให้การดำเนินการตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ เรื่อง มาตรการรองรับภาวะวิกฤตด้านพลังงานไฟฟ้า เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน จังหวัดเชียงใหม่จึงได้จัดทำประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖ ขอให้ท่านดำเนินการตามแนวปฏิบัติดังกล่าว และประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปทราบ สำหรับอำเภอให้ดำเนินการแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบทราบด้วย ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย ได้ที่

๑. เว็บไซต์จังหวัดเชียงใหม่ (www.chiangmai.go.th) ที่หัวข้อ ดาวน์โฮลด์

๒. เว็บไซต์สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่ (www.chiangmai.energy.go.th) ที่เอกสารเผยแพร่
หัวข้อเอกสารอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธานีทร สุภาแสง)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มส่งเสริมและกำกับกิจการพลังงาน

โทรศัพท์ ๐-๕๓๑๑-๒๐๓๔ โทรสาร ๐-๕๓๑๑-๒๐๓๓